
Fundur í skólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík haldinn fimmtudaginn 6. maí 2022 kl. 

14:30 á skrifstofu skólameistara. 

Mætt voru: Stefán Hilmarsson formaður 

Sigyn Blöndal Kristinsdóttir,  

Sylvía B. Gústafsdóttir, fulltrúar mennta- og menningamálaráðuneytisins 

Diljá Ámundadóttir Zoëga, 

Örn Þórðarson, fulltrúar Reykjavíkurborgar 

Guðrún Erla Sigurðardóttir, áheyrnarfulltrúi starfsmanna  

Vigdís Jóhannsdóttir, fulltrúi foreldraráðs 

  Ólöf Thelma Arnþórsdóttir, áheyrnarfulltrúi nemenda 

  Hjalti Jón Sveinsson, skólameistari 

  Guðný Rún Sigurðardóttir, fjármála- og skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 

 

Skólameistari setti fund.   

 

1. Skólaárið gert upp í stórum dráttum 

Fram kemur hugmynd um að sækja til ráðuneytis um aukinn styrk til sálfræðiþjónustu í kjölfar 

Covid-19.   

2. Mannaráðningar fyrir næsta skólaár 

Ekki útlit fyrir að þurfi að auglýsa í kennarastöður fyrir næsta skólaár.  Aðeins afleysingar 

vegna veikinda og leyfa.   

 

3. Umsóknir um stöðu skólameistara 

Umsóknir um stöðu skólameistara eru alls átta.  Skólanefnd er æltað að fara yfir umsóknir og 

gefa ráðherra umsögn og mat á umsækjendum.   

 

Umsækjendur eru: 

 

• Alma Oddgeirsdóttir, brautastjóri 

• Anna María Gunnarsdóttir, varaformaður 

• Ágústa Elín Ingþórsdóttir, fv. skólameistari 

• Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir, skólameistari 

• Einar Hreinsson, konrektor 

• Hulda B. Kjærnested Baldursdóttir, kennari 

• Kolfinna Jóhannesdóttir, sviðsstjóri 

• Þorkell Hjálmarsson Diego, yfirkennari 



Formaður sendir öll gögn á fulltrúa skólanefndarinnar og boðað verður til fundar fljótlega til 

að fara yfir umsóknirnar og undirbúa umsögn til ráðuneytis. 

 

4. Önnur mál 

  

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:45. 

 

 


